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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องภักดศีรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กรรมการผู้ร่วมประชุม 

1. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   ประธานฯ 
2. พ.อ. สมศักดิ์  ตั้งด ารงธรรม  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 14 
3. นายธีรวัฒน์   สุดสุข   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
4. น.ท.สมิตร  เงินกลั่น   แทน รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ท) 
5. นายวุฒิพงษ์ นฤนาท ไกรสีห์  แทน ปลัดจังหวัดระยอง 
6. พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรัตน์  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
7. นายสมศักดิ์  ลีวงศ์เจริญ  แทน อัยการจังหวัดระยอง 
8. นายโชดก  วิริยะพงษ์   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9. สมนึก แสงเพชร   แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
10. นางวิลาวัลย์ เอียมสอาด  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
11. นายสงกรานต์  แสงจันทร์  ประมงจังหวัดระยอง 
12. นายอังกูร บัวศรี   ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
13. นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
14. นายเจนวิทย์ ปัญญาภู  แทน ขนส่งจังหวัดระยอง 
15. นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์  แทน จัดหางานจังหวัดระยอง 
16. นายพงษ์ศักดิ์ คงคารัตน์  แทน นายอ าเภอเมืองระยอง 
17. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดระยอง 
18. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
19. นายวินัย เสาวฤทธิ์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝั่งที่ 1 
20. นายอนุพงศ์  ผดุงนึก   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
21. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ปาปะคัง  แทน ผู้บังคับกองบังคับการกองก าลังรักษาความสงบประจ าพ้ืนที่ 
     จังหวัดระยอง และผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเพ 
22. นายสุทธิ สังขสุวรรณ   แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
23. นายอุทิศ ลิ่มสกุล   ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
24. นายกฤษนะ ข าคง   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง 
25. นายนิพัทธ์ จิตติรบ ารุง  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
26. นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
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27. นางสุวรรณา  โดตี้   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดระยอง 
28. นางสริญทิพญ  ทัพมงคลทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
29. นายกร สุวรรณรัฐ   ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
30. นางสาวขวัญฤดี ภูมิปฎพัิทธ์  แทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลเพ 
31. นางสาวจันทร์จิรา  สังขส์ุวรรณ์ ประธานประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 เกาะเสม็ด 
32. นายพิศณุ  เขมะพรรค์   ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ 
33. นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง   เลขานุการฯ 
34. นายประยูร  พงศ์พันธ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด    

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายมานพ  บุญแจ่ม   ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
3. นายจรูญ  วัดสว่าง   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 
4. นายไพรัตน์  อรุณเวสสะเศรษฐ  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพ 
5. นายปริย  ตัณฑเกษม   นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
6. นายสุรินทร์  สินรัตน ์   ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยอง 
7. นายธนพล เมาลานนท์   ประธานชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า ระยอง 
8. นายวิโรจน ์ ชลสวัสดิ ์   ก านันต าบลเพ 
9. ร.ท. รุ่งรุจ  สโรบล   หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่งคง    
     กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัตนไกร ตันศรวงษ ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
2. นายสะอาด บุทธิจักร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
3. นายชัยวุฒิ สิริเติมทรัพย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4. นางนางสมถวิล จันทรพราหมณ ปลัดองคการบริหารสวนต าบลเพ 
5. นางปราณี  เทพศรี  ผอ. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
6. นายเชาว์  ตุ้มชี   ผอ. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
7. นางอรุณี เอื้อภวิช  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
8. นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
9. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
10. นายศรัณย์ เพชรพันธ์  ส านักงานจังหวัดระยอง 
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เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 

 เมือ่ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการ
ประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระฯ ดังนี้ 
                                                             
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญล าดับที่ 1 ของจังหวัดระยอง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา              
เกาะเสม็ดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว และการ
พัฒนาด้านความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นตามมา
ด้วยเช่นกัน ทั้งจากปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานาน และจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ เช่น ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ 
ปัญหาขยะล้นเกาะเสม็ด ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงทะเล ปัญหาความสกปรกของชายหาด ปัญหาการเอารัดเอา
เปรียบของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย ฯลฯ 
 จังหวัดระยองจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดขึ้นมา  
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
ร่วมมือกันและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือให้เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ รวมถึงเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการกระจายรายได้ไปสู่ทุกกลุ่มอาชีพ 
 ทั้งนี้ได้มีการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สืบเนื่องจากการประชุมครั้ง
ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุม ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ด ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร จังหวัดร ะยองจึงได้จัดประชุม
คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2561 ขึ้ นมา เพ่ือเป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ รวมถึงเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาต่อไป  

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 
     (ฝ่ายเลขานุการ : น าเสนอ) 
 ตามที่จังหวัดระยองได้เชิญประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
ระยอง ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและสรุปมติที่ประชุมฯ 
เพ่ือให้กรรมการฯ ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 
0017.2/ว 3711 ลงวันที่  30 สิ งหาคม 2560 รวมถึ ง ได้น า เรียนไ ว้ ในเว็บไซต์จั งหวัดระยอง 
www.rayong.go.th ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดประสงค์จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใดขอให้
แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง   

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง เพ่ือพิจารณาและติดตาม 
  การติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และข้อคิดเห็น ดังนี้ 

 3.1 ระบบน้ าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย มีประเด็นดังนี้ 
  3.1.1 การศึกษาวางแผนและออกแบบระบบการบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ด  
  ผู้แทนโยธาฯ : ปัจจุบันระบบบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ดมีจ านวน 2 แพลน ซึ่งส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพด าเนินการส ารวจเพ่ิมเติม  พบว่า                 
ควรก่อสร้างเพ่ิมอีกจ านวน 4 แพลน ในเขตชุมชน ซึ่งส านักงานโยธาฯ ก าลังด าเนินการออกแบบ หากแล้วเสร็จ
คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวน 60 ล้านบาท ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะแยกท่อระบายน้ าจาก
ธรรมชาติและท่อน้ าเสียออกจากกัน คาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
  คุณจันทร์จิรา : ระบบบ าบัดน้ าเสียทั้ง 2 แพลนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ดี แต่ทั้งนี้
เห็นควรมีการก่อสร้างเพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบการบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ผู้แทนโยธาฯ : เดิมระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ยังไม่มีบ่อดักทราย ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้มีบ่อดักทรายแล้ว เพ่ือไม่ให้ทรายหรือเศษไม้เข้าไปสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียได้ ส่วนทรายก็จะอยู่ที่บ่อดักทราย                
ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพจะด าเนินการส่งเจ้าที่หน้าที่ลงไปขุดลอกทรายออกเป็นช่วงๆ ตามก าหนดเวลา 
เพ่ือให้น้ าเสียสามารถเข้าสู่ระบบได้ดียิ่งขึ้น 
  ผู้แทน อบต.เพ : องค์การบริหารส่วนต าเพได้ท าการขุดลอกทรายครั้งล่าสุดไปแล้วเมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่าน เดิมวางแผนให้มีการชุดลอกทรายปีละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันได้มีการวางแผนไว้แล้วจะด าเนินการขุด
ลอกปีละ 3 ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปมีแผนจะขุดลอกอีกครั้งในช่วงผ่านพ้นฤดูฝนเป็นต้นไป  
  หัวหน้าอุทยานฯ : ระบบบ าบัดเดิมที่มีอยู่เป็นระบบเดี่ยว คือ ทั้งน้ าดี และน้ าเสียจะไหลลง
สู่ท่อเดียวกัน การออกแบบระบบท่อใหม่ที่ส านักงานโยธาฯ ก าลังด าเนินการ ควรออกแบบให้น้ าไหลจากที่สูงลงมา
สู่ที่ต่ าตามธรรมชาติของการไหลน้ า และควรออกแบบท่อแยกน้ าเสียกับน้ าธรรมชาติออกจากกัน ซึ่งที่ผ่านมาพบ
ปัญหา คือ เมื่อน้ าจากธรรมชาติลงมารวมที่บ่อบัดน้ าเสียก็จะน าเอาทรายและเศษไม้ลงไปด้วย ท าให้เครื่องบ าบัด
น้ าเสียมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ 
  ประธานฯ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพต้องด าเนินการส ารวจเก็บสถิติจ านวนประชากรบน
เกาะเสม็ดให้เรียบร้อย และด าเนินการส ารวจน้ าเสียจากประชากรบนเกาะเสม็ดต่อวันว่ามีจ านวนเท่าไร จากนั้น
ประสานกับส านักงานโยธาฯ เพ่ือออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งเกาะเสม็ด 
  ผู้แทนโยธาฯ : หากจะด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้ง
เกาะเสม็ด คาดว่าจะต้องออกแบบ จ านวน 13 แพลน จึงจะครอบคลุมทั้งหมด  
  มอบหมาย :  
  1. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ  
 

  3.1.2 การก าหนดข้อบัญญัติท้องถิ่นให้โรงเรือนทุกแห่งต้องมีถังบ าบัดน้ าเสีย 
   ผู้แทน อบต.เพ : ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเพด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  
    1) การขออนุญาตก่อสร้างปัจจุบัน หลังจากองค์การบริหารส่วนต าบลเพเข้าไป
ด าเนินการ โรงเรือนจะมีถังบ าบัดน้ าเสียครบและถูกต้องแล้ว 
    2) โรงเรือนที่มีการก่อสร้างไปก่อนหน้าที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพได้
ด าเนินการรณรงค์ให้มีการติดตั้งระบบถังบ าบัดน้ าเสียด้วยเช่นกัน 
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   ประธานฯ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการส ารวจ
โรงเรือนที่มีระบบถังบ าบัดน้ าเสียที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องให้ครบถ้วน และก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ 
ให้โรงเรือนที่ยังด าเนินไม่ถูกต้องให้สามารถด าเนินการท าให้ถูกต้องต่อไป 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ในส่วนของระบบถังบ าบัดน้ าเสียของผู้ประกอบการมีกระจายอยู่ทั่วทั้ง
เกาะเสม็ด แตก่ารที่จะต่อท่อมาเชื่อมกันทั้งหมด ท าได้ค่อนข้างยาก เพราะเนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา ซึ่งจะ
มีเพียงบางจุดเท่านั้นที่สามารถด าเนินการต่อเชื่อมกันได้ตามที่ส านักงานโยธาฯ ก าลังด าเนินการออกแบบจ านวน           
4 แพลน ในพ้ืนทีเ่ขตชุมชน ส่วนพ้ืนที่นอกเขตชุมชน ทางอุทยานฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะด าเนินการส ารวจอีกครั้ง 
   ประธานฯ : การแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ด ควรหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ครอบคลุมทั้งระบบทั่วเกาะเสม็ด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีกในภายหลัง เมื่อด าเนินการศึกษาและ
ออกแบบเรียบร้อย ให้ด าเนินโครงการโดยของบประมาณจาก EEC ในการด าเนินการได้เช่นกัน รวมทั้งให้ประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา 
   ผู้แทนอบต.เพ : ปัจจุบันมีข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน แต่ในส่วนของข้อบัญญัติในเรื่องการ
จัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย ปัจจุบันก าลังด าเนินการ ซ่ึงได้มีการประชุมไปแล้วจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาถึงศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพในการด าเนินการต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  
   มอบหมาย :  
   1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
 

  3.1.3 ความคืบหน้าในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ในการต่อ
ท่อน้ าประปาไปสู่บนเกาะเสม็ด  
   ผู้แทน อบจ. : ปัจจุบันได้ด าเนินการขออนุญาตทางกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ได้ประสานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองให้มีการจัดท าการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) หรือจัดท าแนวทางการจัดท า
รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพิจารณาแล้ว 
จะด าเนินการในสองส่วน คือ การศึกษาบนเขาแหลมหญ้า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้จ้างบริษัทที่
ปรึกษา คือ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด ท าการศึกษาในระยะทาง 700 เมตร ในส่วนของต่อท่อประปาไป 
สู่บนเกาะเสม็ด อยู่ ในขั้นตอนก าลังด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Checklist) พร้อมทั้งศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ าเสียควบคู่ไปด้วย ซึ่งได้ประสานกับ
ส านักงานโยธาฯ แล้ว เพ่ือออกแบบการบริหารจัดการน้ าเสีย ทั้งนี้ ผลการศึกษาบนฝั่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
และได้ส่งให้ข้อมูลให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และในส่วนของการศึกษาไปสู่บนเกาะเสม็ด 
ต้องรอแบบจากส านักงานโยธาฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม 2561  
   หัวหน้าอุทยานฯ : ทางอุทยานฯ ไม่ขัดข้องในการด าเนินการต่อท่อน้ าประปาไปสู่เกาะเสม็ด 
แต่อยากให้มีการท า IEE หรือ Environmental Checklist ด้วย รวมทั้งให้ด าเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาการท า
ระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยเช่นกัน 
   มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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  3.1.4 การจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ าของประชาชนบนเกาะเสม็ดทั้งหมด 
   ประธานฯ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ต้องมีข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
   มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
   

   ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ช่วงนี้มีการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าบนเกาะเสม็ด ทางกรมทรัพยากรน้ าได้
จัดท าแผนในการซ่อมแซมและได้ขออนุญาตทางกรมอุทยานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัท พรหมโยธาการ ระยอง 
(1993) จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี ้อยู่ในช่วงด าเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน เพ่ือให้การใช้น้ า
บนเกาะเสม็ดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

 3.2 การจัดการปัญหาขยะบนเกาะเสม็ด 
  การเก็บสถิติข้อมูลขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ด เพื่อน าไปเปรียบเทียบต่อความสามารถใน
การบริหารจัดการขยะที่มีอยู่บนเกาะเสม็ด และการก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีหรือการตั้งก าแพงภาษี
จากของเสียท่ีเกิดขึ้นบนเกาะเสม็ด 
   ผู้แทน อบต.เพ : ภาพรวมการเก็บสถิติขยะบนเกาะเสม็ดอยู่ที่ประมาณ 314 ตัน/เดือน 
แยกเป็นขยะท่ัวไปประมาณ 31 ตัน และขยะอินทรีย์ประมาณ 121 ตัน และที่เหลือเป็นขยะรีไซเคิล ในส่วนของ
ค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลเพจ่ายค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ จ านวน 150,000 บาท/เดือน ในส่วนของการ
ก าหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีจากของเสียที่เกิดขึ้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพจะด าเนินการศึกษาอีกครั้ง 
   มอบหมาย : องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
 

 3.3 การจัดการด้านรายได้และผลประโยชน์ 
  3.3.1 การก าหนดแนวทางเพื่อให้ที่พักบนเกาะเสม็ดที่ไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
โรงแรมสามารถจดทะเบียนและเก็บภาษีได้ 
   ผู้แทนอ าเภอเมืองระยอง : ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ความหมายของ 
“โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับ              
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง (๑) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว
ซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือ
การศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน (๒) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น และ (๓) สถานที่พักอ่ืนใดตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งเมื่อพิจารณาที่พักบนเกาะเสม็ด น่าจะเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติโรงแรมทั้งหมด แต่จะมี
ข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุว่า กรณีที่
มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน อาจจัดอยู่ในประเภทโฮมสเตย์ ซึ่งต้องแจ้งให้อ าเภอหรือจังหวัด
ทราบด้วย โรงแรมบนเกาะเสม็ดมีจ านวนประมาณ 120 แห่ง มีห้องพักรวมแล้วประมาณ 3,000 ห้อง แต่มีเพียง
จ านวน 3 แห่ง ที่ด าเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม คือ ปารดีรีสอร์ท (อยู่ในเขต
อุทยานฯ) เสม็ด คลับ รีสอร์ท (อยู่เขตธนารักษ์) และทรายแก้ว บีช รีสอร์ท (อยู่ในเขตอุทยานฯ) ส่วนโรงแรมที่
เหลือยังไม่มีการขออนุญาตทั้งหมด ทั้งนี้พบว่าติดปัญหาในการขออนุญาตกับทางอุทยานฯ และธนารักษ์ ท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้องได้ 
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   ธนารักษ์ฯ : ส าหรับโรงแรมที่อยู่ในพ้ืนที่ของธนารักษ์ จะมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ก าหนดไว้ชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจการก่อสร้างด้วยเช่นกัน ส่วนในประเด็นที่เป็นปัญหา คือ โรงแรมที่อยู่ในพ้ืนที่
คาบเกี่ยวกับทางอุทยานฯ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี 2543 ที่ว่าจะต้องให้อุทยานฯ อนุมัติแบบมาก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ตั้งข้อสังเกตส าหรับโรงแรมในเขตพ้ืนที่ของอุทยานฯ คือ ปารดี รีสอร์ท 
และทรายแก้ว บีช รีสอร์ท ที่ผ่านการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม แต่ยังไม่มีการขออนุญาตจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งที่พักรายอ่ืนด้วยเช่นกัน จากข้อมูลพบว่ามีที่พักจ านวน 2 แห่ง
เท่านั้นที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมอุทยานฯ คือ นิมมานรดี รีสอร์ท และเสม็ด วิลล่า รีสอร์ท  
   ธนารักษ์ฯ : หลังจากท่ี คสช. เข้ามาบริหาร ได้มีค าสั่งระงับให้มีการเช่า ปัจจุบันที่ผู้เช่าที่อยู่
ในเขตพ้ืนทีข่องธนารักษ์จ านวน 308 ราย และมีผู้เช่าค้างทอดจ านวน 23 รายที่ต้องพิจารณา แต่ทั้งนี้ทาง คสช. 
ได้อนุญาตให้มีการเช่าได้แล้ว ซึ่งโรงแรมที่พักที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ธนารักษ์มีจ านวน 8 แห่ง และอยู่ในพ้ืนที่คาบ
เกี่ยวกับอุทยานฯ จ านวน 84 แห่ง ทั้งนี้ในจ านวน 8 แห่ง ส านักงานธนารักษ์จะด าเนินการประสานต่อไป 
   รองธีรวัฒน์ : สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ที่ผ่านมา ในประเด็น
สิ่งปลูกสร้างบนเกาะเสม็ดและโรงแรมต่างๆ ได้มีมติให้ท าหนังสือไปยังกรมอุทยานฯ เพ่ือให้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกับ
จังหวัด และจังหวัดจะได้แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณา แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้รับค าตอบจากกรมอุทยานฯ และจากการ
สอบถามกับท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ โดยตรง พบว่า ท่านยังไม่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว   
   ประธานฯ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท าแผนที่โรงแรมทั้งหมดบนเกาะเสม็ด โดยต้อง
จ าแนกตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ น าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาเทียบเคียงกัน และด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้
ถูกต้อง ในส่วนของที่พักรายใดที่ติดปัญหาข้อกฎหมายอ่ืนๆ ต้องจ าแนกเป็นรายๆ เพ่ือหาวิธีการและแนวทาง          
ในการท าให้ถูกต้อง รวมถึงศึกษากระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตจากโรงแรม 2 แห่งที่ผ่านการขออนุญาตแล้ว 
เพ่ือน ามาปรับใช้ด าเนินการกับโรงแรมอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการประชุมและลงพ้ืนที่ส ารวจร่วมกัน โดยให้
ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานฯ 
   รองธีรวัฒน์ : เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินการ ต้องการประชุมคณะกรรมการ 
บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด 2 เดือน/1 ครั้ง 
   ผู้แทนปกครองจังหวัด : ที่ท าการปกครองจะด าเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานในการ
แก้ไขปัญหาข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ธนารักษ์และอุทยานฯ เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประชุมร่วมกัน ซึ่งจะก าหนด
ประชุมภายใน 1 เดือนหลังจากนี้ รวมถึงการก าหนดแนวทางในการจ ากัดไม่ให้ก่อสร้างที่พัก โรงแรม หรืออาคาร
บนเกาะเสม็ดอีก 
   หัวหน้าอุทยานฯ : แนวคิดเรื่องการจ ากัดไม่ให้ก่อสร้างที่พัก โรงแรม หรืออาคาร บนเกาะ
เสม็ดอีกนั้น ทางอุทยานฯ ไม่สามารถก าหนดแนวทางได้ เนื่องจากท่ีผ่านมามีการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดทุกปีและทุกกรณี
คือผิดทุกแห่ง ดังนั้น จึงควรร่วมกันหาแนวทางเพ่ือท าให้ที่พัก โรงแรม หรืออาคารเหล่านั้นถูกต้อง รวมทั้งต่อไป
ควรให้มีคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งต่างๆ บนเกาะเสม็ด โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด้วยเช่นกัน 
   มอบหมาย :  
   1. ทีท่ าการปกครองจังหวัดระยอง ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง และอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จัดท าข้อมูล ประชุมและลงพ้ืนที่ร่วมกันด าเนินการตามข้อสั่งการ 
   2. ส านักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการฯ 2 เดือน/1 ครั้ง 
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 3.4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  3.4.1 การออกแบบและจัดท าเส้นทางจักรยานตั้งแต่อ่าวพร้าวไปถึงอ่าวปะการัง 
   หัวหน้าอุทยานฯ : การออกแบบเส้นทางจักรยานตั้งแต่อ่าวพร้าวไปถึงอ่าวปะการัง               
ทางอุทยานฯ ได้ร่วมพูดคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการเกาะเสม็ด และได้ประสานส านักงานโยธาธิการฯ               
ให้ด าเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว 
   ผู้แทนโยธาฯ : ปัจจุบันส านักงานโยธาธิการฯ ก าลังด าเนินการส ารวจพ้ืนที่และออกแบบ
เส้นทางจักรยาน คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
   มอบหมาย : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 

  3.4.2 การก าหนดแนวทางควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสู่เกาะเสม็ด  
   หัวหน้าอุทยานฯ : ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดมี 2 ประเภท คือ 
นักท่องเที่ยวที่ไป-กลับ และนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน เฉลี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวประมาณ 4,000 คน/วัน ซึ่งการจะ
จ ากัดนักท่องเที่ยวท าได้ค่อนข้างยาก เพราะมีจ านวนนักท่องเที่ยวประเภทแรกจ านวนมาก คือ ประเภทไปแล้ว
กลับ รวมทั้งการก าหนดดังกล่าวอาจกระทบต่อผู้ประกอบการต่างๆ บนเกาะเสม็ดได้  
   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : ควรแยกประเภทนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน และควรมี
การศึกษาแนวทางมาตรการจ ากัดนักท่องเที่ยวแบบประเภทไป-กลับ เพ่ือไม่ใช้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 
   รองธีวัฒน์ : การด าเนินงานควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว ต้องมีการศึกษาแนวทางมาตรการ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ช่วงที่ผ่านเคยมีโครงการของ
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง เสนอโครงการเรื่องการตรวจคนขึ้นไปเที่ยวบนเกาะเสม็ด โดยจะจ ากัดให้
นักท่องเที่ยวขึ้นท่าเรือได้เฉพาะท่าที่ก าหนดไว้ คือ ท่าเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และก าหนดท่า
ส ารองอีก 1 ท่าเรือ โดยให้ส านักงานจังหวัดระยองท าการศึกษาแนวทางมาตรการดังกล่าว 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ทางอุทยานฯ ได้ของบประมาณจากงบภาคในการก่อสร้างท่อเรือเพ่ิมอีก
จ านวน 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือเกาะทะลุ ท่าเรือเกาะภูดี และท่าเรือบนเกาะเสม็ด (ยังไม่ก าหนดจุด) ทั้งนี้จะ
ด าเนินการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งถัดไป รวมทั้งในประเด็นเรื่องการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว ตอนนี้
มีการศึกษาวิจัยของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการควบคุมและจ ากัด
นักท่องเที่ยว โดยศึกษาจากเกาะหมาก เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะเสม็ด ซึ่งจะประสานน าข้อมูลมาปรับใช้ต่อไป 
   มอบหมาย :  
   1. ส านักงานจังหวัดระยอง 
   2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด 
 

 3.5 การจัดการด้านความปลอดภัย 
  3.5.1 การก าหนดแนวทางตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวบนเกาะเสม็ด 
   ผู้แทนจัดหางาน : ปัจจุบันบนเกาะเสม็ดมีจ านวนนายจ้างประมาณ 130 ราย มีลูกจ้าง 
จ านวนประมาณ 1,518 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลจาการส ารวจเมื่อเดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการส ารวจ เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยจะด าเนินการก าหนดแผนการลงไปส ารวจอีก
ครั้งในช่วงเวลาถัดไปเพื่อให้มีข้อมูลสถิติท่ีเป็นปัจจุบัน 
   หัวหน้าส านักงานจังหวัด : จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทางประธาน ทสม. ได้น าเสนอ
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าว โดยการตรวจสอบรูปติดบัตรแรงงานต่างด้าวให้ตรงกับตัวจริง หรือ
สถานที่ท างานของแรงงานต่างด้าวจะต้องมีทะเบียนแรงงานต่างด้าวเก็บไว้ 
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   รองธีรวัฒน์ : ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ต้องไปด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจแรงงาน
ต่างด้าวให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และจัดท ารายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวรายงานให้จังหวัดระยองทราบ 
   ผู้แทนจัดหางาน : ผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าวที่ก าหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการต้องมี
เอกสารแสดงการอนุญาตการท างานด้วย 
   มอบหมาย :  
   1. ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 
  2. สมาคมผู้ประกอบการเกาะเสม็ด 

  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
  หัวหน้าอุทยานฯ : ปัจจุบันปัญหายาเสพติดบนเกาะเสม็ดมีเยอะมากเช่นกัน ทางอุทยานฯ 
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก และได้น าประเด็นดังกล่าวเสนอในที่ประชุมแล้วหลายเวที แต่ยัง
ไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งนัก 
  รองธีรวัฒน์ : อ าเภอเมืองระยองต้องจัดสรรอัตราก าลังอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.)            
โดยร่วมกับต ารวจและ กอ.รมน. ด าเนินการลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบอย่างเข้มงวด รวมทั้งการตรวจสถานบันเทิงให้
ด าเนินการปิด - เปิดตามระเบียบด้วยเช่นกัน  
   มอบหมาย : อ าเภอเมืองระยอง ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง และกอ.รมน.จังหวัดระยอง 
 

  3.5.2 การก าหนดมาตรการแนวทางให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถตรวจสอบใบขับขี่ของ
นักท่องเที่ยว  
   ผู้แทนขนส่ง : ปัจจุบันส านักงานขนส่งจังหวัดระยองได้ด าเนินการจัดระเบียบรถโดยสาร
สาธารณะทะเบียนป้ายเหลือง ซึ่งมีจ านวน 60 คัน ด าเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้ว จ านวน 
56 คัน ส่วนอีกจ านวน 4 คัน ก าลังด าเนินการเร่งให้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ในส่วนของรถเช่า ส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาในประเภทรถมอเตอร์ไซค์เช่า ซึ่งมีจ านวน 660 คัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่และขับขี่อันตรายท า
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
   หัวหน้าอุทยานฯ : ทางอุทยานฯ ได้ประสานพูดคุยกับรถโดยสารจ านวน 4 คันที่ยังไม่จด
ทะเบียนแล้ว ให้เร่งด าเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์
ให้เช่า ยังเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการให้ผู้เช่าๆ โดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการขับขี่ของผู้เช่าเท่าที่ควร ซึ่งการ
ทีอุ่ทยานฯ จะจัดสรรก าลังคนเข้าไปตรวจสอบนั้น ท าได้ค่อนข้างยาก เพราะเนื่องจากอัตราก าลังคนของอุทยานฯ
ไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ทั้งนี้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการสนธิก าลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบการขับขี่
รถมอเตอร์ไซค์ของผู้เช่ารถ รวมทั้งตรวจสอบการขับข่ีเรือด้วยเช่นกัน 
   รองธีรวัฒน์ : ผู้ประกอบการให้เช่ารถจะต้องตรวจสอบใบขับขี่ของผู้เช่าให้เรียบร้อยก่อน 
ให้เช่ารถ หากไม่มีขับขับขี่ก็ไม่ควรให้เช่าและหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนระเบียบ เมื่อมีการตรวจสอบและ
พบว่าฝ่าฝืนระเบียบ ให้ทางอุทยานฯ ด าเนินการท าหนังสือตักเตือนและหากพบว่ากระท าผิดอีกครั้งให้ด าเนินการ
ยุติการให้เช่ารถทันที รวมทั้งให้ส านักงานขนส่งจังหวัดระยองด าเนินการจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างด้วย
เช่นกัน 
   มอบหมาย : ส านักงานขนส่งจังหวัดระยองและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : 
   รองธีรวัฒน์ : เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปในพ้ืนที่เกาะเสม็ด เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดประชุมย่อยอีกครั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ท าการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-           
หมู่เกาะเสม็ด เชิญคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  
   มอบหมาย : ส านักงานจังหวัดระยอง 
 

  3.5.3 การก าหนดมาตรการแนวทางการควบคุมจ านวนสุนัขและแมวบนเกาะเสม็ด 
  ปศุสัตว์จังหวัด :  
  1. ปัญหาสุนัขจรจัดบนเกาะเสม็ดเกิดจากการที่มีคนน าสุนัขไปเลี้ยงแล้วทิ้งไว้บนเกาะ 
ปัจจุบันจากการส ารวจ พบว่า บนเกาะเสม็ด สุนัขมีเจ้าของมีจ านวน 155 ตัว ไม่มีเจ้าของจ านวนประมาณ 100 
ตัว แมวที่มีเจ้าของประมาณ 120 ตัว ไม่มีเจ้าของประมาณ 50 – 60 ตัว ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในป่า ในช่วงที่
ผ่านได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ ได้ด าเนินการเก็บสุนัขแล้ว
จ านวน 60 ตัว ไปไว้ที่ศูนย์พักพิงจังหวัดสระแก้ว ตอนนี้ได้ท าเรื่องของบประมาณเงินเหลือจ่ายกับจังหวัดระยอง 
เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป  
  2. ควรมีการมีข้อก าหนดมาตรการห้ามน าสุนัขและแมวลงไปบนเกาะเสม็ด หรือหากมีการ
น าลงก็ต้องมีการท าประวัติไว้ และต้องติดตามการน ากลับออกมาด้วย ทั้งนี้  ส าหรับในเรื่องการฉีดวัคซีน สามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเพให้การสนับสนุนวัคซีน รวมทั้งได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าแล้วตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
  ผู้แทน อบต.เพ : ในส่วนของการด าเนินงานบนเกาะเสม็ด ช่วงที่ผ่านมาทางอุทยานฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพเพ ส านักงานปศุสัตว์ฯ และชมรมคนรักเสม็ดบนเกาะ ได้ร่วมกันด าเนินการฉีดวัคซีน
ด้วยเช่นกัน และในส่วนของการก าหนดมาตรการได้ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์ฯ ด าเนินการอบรมให้ความรู้
อาสาสมัครในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวด้วยแล้ว 
  นายกสมาคมผู้ประกอบการ : อยากให้อุทยานฯ หาพ้ืนที่ว่างบนเกาะที่เพียงพอ เพ่ือท า
คอกให้สุนัขและแมวจรจัดอยู่อาศัย เพ่ือสามารถด าเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจ
ท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ส าหรับผู้ที่รักสุนัขและแมวสามารถเข้ามาให้อาหาร และอาจเปิดรับบริจาค
ค่าอาหารจาก Social network  
  รองธีรวัฒน์ : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองต้องก าหนดมาตรการควบคุมและดูแล
ประชากรสุนัขและแมวจรจัดบนเกาะเสม็ดให้มีประสิทธิภาพ และประสานกับทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-
หมู่เกาะเสม็ด ในการศึกษาและส ารวจพื้นที่ว่างในเขตพ้ืนทีอุ่ทยานฯ เพ่ือด าเนินการท าคอกสุนัขและแมวจรจัด 
  มอบหมาย : 
  1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   
  2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
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 3.6 การจัดการด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง และถนน 
  3.6.1 การออกแบบสิ่งก่อสร้างและอาคารให้เป็นที่เป็นที่จดจ า และเป็นเอกลักษณ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจดจ าเอกลักษณ์ของเกาะเสม็ด 
   ผู้แทนโยธาฯ : ควรออกเป็นเทศบัญญัติในการก าหนดรูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
   รองธีรวัฒน์ : ส านักงานโยธาธิการฯ ต้องด าเนินการออกแบบสิ่งก่อสร้าง อาคาร และ
สถาปัตยกรรม ให้มีเอกลักษณ์เป็นที่จดจ า จากนั้นจึงค่อยประสานกับองค์การบริการส่วนต าบลเพในการก าหนด
เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป 
   หัวหน้าส านักงานจังหวัด : ขณะนี้จังหวัดระยองก าลังด าเนินโครงการถอดรหัสการพัฒนา
ระยองอย่างยั่งยืน (4DNA) เพ่ือเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดระยอง โดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของ
แต่ล่ะพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเสนอแนวทางอัตลักษณ์ของเกาะเสม็ดได้ รวมทั้งการ
ประชุมย่อยที่จะเกิดข้ึนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวต้องจัดเตรียมกรอบข้อมูลคราวๆ ด้วยเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  มอบหมาย :  
   1. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
   2. องค์การบริการส่วนต าบลเพ 
 

 3.7  ข้อเสนออ่ืน ๆ 
  3.7.1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายเกาะเสม็ด 
และน ามาปรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด 
  รองธีรวัฒน์ : ให้มีศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาจากเกาะที่มีปัญหารูปแบบคล้ายๆ กันกับ
เกาะเสม็ด เพ่ือดูวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์ใช้กับเกาะเสม็ด 
  มอบหมาย :  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ 
  4.1 การแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีน 
 นายสมาคมผู้ประกอบการเกาะเสม็ด : ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะ
เสม็ดเป็นจ านวนมาก ทั้งประเภทที่มาพักค้างคืนและไป-กลับ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ซึ่งจะมาเที่ยว
แบบไป-กลับ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนนักท่องเที่ยวฝรั่ง หากนิ่งเฉยต่อปัญหาดังกล่าว จะท าให้เกิดปัญหาขึ้นใน
อนาคตได้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการหลายรายถึงการที่มีชาวจีนมาเปิดร้านอาหารหรือร้าน
ขายของฝากบนเกาะเสม็ด โดยอาศัยคนไทยเป็นตัวช่วย โดยไม่มีการอุดหนุนร้านที่คนไทยเป็นเจ้าของ ดังนั้น              
จึงอยากให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองและส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ระยอง ประสานและจัดการประชุมร่วมกับบริษัททัวร์ต่างๆ เพ่ือมารับทราบนโยบาย และร่วมกันก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาของนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รับข้อตกลงและไม่รับการประชาสัมพันธ์
ใดๆ และท่ีส าคัญคือพยายามจะขัดขืนในทุกกรณี จึงขอเสนอแนวทางคือ ควรมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หรือไลฟ์การ์ดเพ่ือดูแลความเรียบร้อย แต่ทั้งนี้ทางอุทยานฯ หรือองค์การบริการส่วนต าบลเพจะต้องมี
การจัดสรรงบประมาณลงไปช่วยเป็นค่าตอบแทนด้วย 
  ผู้แทน อบต.เพ : ในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริการส่วนต าบลเพได้จัดประชุมและอบรมให้
ความรู้อยู่เสมอให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
และการขนย้ายป่วย และต่อไปมีแผนจะขยายไปสู่ผู้ประกอบการต่อไป 
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  หัวหน้าอุทยานฯ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองจะต้องเร่งสร้างความ
เข้าใจกับมัคคุเทศก์ เพ่ือให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีและให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 
  ผอ.ททท. : ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดแก่นักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และทัวร์น าเที่ยว  
  2. การคัดเลือกนักท่องเที่ยวในการเข้าไปสู่เกาะเสม็ด สามารถท าได้โดยใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดในเรื่องของการก าหนดราคา ผู้ประกอบการจะต้องเลือกว่าต้องการนักท่องเที่ยวประเภทใด 
   3. ต้องเร่งการสร้างการรับรู้ในกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ควรมีการติดต่อกับสถานทูตหรือกงสุลจีน เพ่ือให้ด าเนินการลงมาจัดประชุมและสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยอาศัยความร่วมมือกัน หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้แจ้งสถานทูตหรือกงสุลทันที ทั้งนี้ 
รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวของตนเองด้วยเช่นกัน หากบริษัททัวร์ที่น านักท่องเที่ยวเข้ามา
ไม่ปฏิบัติหรือดูแลนักท่องเที่ยวไม่ดี รัฐบาลจีนก็จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการด้วย รวมถึงต้องมีการอบรม
มัคคุเทศก์ให้มีความรู้และมีจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะฟังมัคคุเทศก์ 
ทั้งนี้ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง จะด าเนินการประสานขอคู่มือค าแนะน าส าหรับ
การท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะแจกให้กับอุทยานฯ และผู้ประกอบการต่อไป 
  ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา : กรมการท่องเที่ยวได้เปิดให้มัคคุเทศก์ขอใบอนุญาตเป็นปกติ           
อยู่แล้ว ซึ่งก็มีมัคคุเทศก์จ านวนหนึ่งที่มาต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้อง แต่ก็มีอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่มาต่อใบอนุญาต               
ซึ่งทางต ารวจท่องเที่ยวได้ประสานไปยังกงสุลจีนแล้ว เพ่ือให้เข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางร่วมกัน ทั้งนี้
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจะน ามติจากที่ประชุมครั้งนี้แจ้งต่อส านักทะเบียนมัคคุเทศก์ เพ่ือก าหนดให้มีการ
ก าชับมัคคุเทศก์ทุกครั้งที่มาต่อทะเบียนอนุญาต รวมถึงการก าหนดแนวทางในการอบรมหลักสูตรการสร้าง
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ต่อไป  
  รองธีรวัฒน์ : ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของที่ประชุมด าเนินการโดยเร็ว และ
จัดเตรียมกรอบข้อมูลเพื่อน าเสนอในการประชุมย่อยอีกครั้ง 
  มอบหมาย :  
  1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
  3. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
  4. ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 

  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :  
  รองธีรวัฒน์ : ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน จะต้องร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเกาะเสม็ด 
  ผู้แทน มทป.14 : การประชุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับมติที่ประชุมไปด าเนินโดยเร่งด่วน และจัดท ากรอบข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือน ามาร่วมกันหารืออีกครั้งในการประชุมที่
จะถึงนี ้
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